

Sáng ngày 04/4/2019 trường THCS Nguyễn Văn Trãi phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trường THPT Hà Huy Tập và trường Trung cấp nghề của tỉnh thực hiện công tác tuyển sinh cho 126 học sinh lớp 9 của trường. Với sự đồng ý và tham gia tích cực của ông Phạm Hoàng Sen – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam; các ông, bà hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Trãi và các giáo viên các trường THPT, Trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.



Nhằm định hướng cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp, định hướng cho mình sau khi tốt nghiệp THCS, trong những năm qua trong các nhà trường THCS tại huyện Phú Ninh luôn quan tâm thực hiện công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS ngay từ năm cuối cấp THCS, tích cực, hướng nghiệp cho những học sinh sau khi tốt nghiệp THCS để các em là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Tôi buổi họp với các em học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Trãi để các chuyên gia về phân luồng hướng nghiệp định hướng, phân luồng trong lựa chọn nghề nghiệp, chọn trường sau tốt nghiệp THCS các em để tìm hiểu thêm về các ngành nghề trong xã hội và xu hướng phát triển ngành nghề trong tương lai. Bên cạnh đó, các em được giao lưu với thầy cô giáo và các em trong việc lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS.

Việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho HS ngay từ sau THCS sẽ giúp cho HS lựa chọn cho mình con đường tiếp theo phía trước để đưa vào khả năng thực sự của chính mình. Định hướng nghề nghiệp cho HS sau THCS phải đi đôi với việc đẩy mạnh công tác phân luồng. Điều này không phải là ép buộc những học sinh sau THCS yêu thích về học lý và hoàn thành kinh tế về phía những ngành nghề thực hành, mà là tạo ra những ngành nghề phù hợp và cần thiết có hiệu quả đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và nghề nghiệp của các em nhất là học sinh vùng nông thôn Phú Ninh hiện nay.

Thực hiện tốt công tác này một cách lành mạnh, đúng hướng thông thoáng sẽ nâng cao hiệu quả giáo dục và hiệu quả xã hội. Nhờ vậy, phân luồng, định hướng cho học sinh sau THCS chúng ta không làm triệt tiêu các cơ hội học lên của học sinh, mà còn đa dạng hoá những ngành nghề, luồn học, tạo điều kiện thích hợp cho mọi điều kiện. Buổi họp với các em nhà trường đánh giá cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho học sinh sau tốt nghiệp.

Nguyễn Toàn